

Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo khoa học giữa kỳ Chương trình NCKH cấp Bộ 2009 - 2010

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 3 năm 2010, tại thành phố Ninh Bình, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo khoa học giữa kỳ Chương trình NCKH cấp Bộ 2009 - 2010, với sự tham gia đông đủ cán bộ nghiên cứu của Viện.

Sau khi nghe GS.TS Trịnh Duy Luân, Viện trưởng, phát biểu khai mạc, giới thiệu nội dung, chương trình hội thảo và nhận xét chung về kết quả và tiến độ thực hiện của các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình NCKH cấp Bộ 2009 - 2010, Hội thảo tiến hành chương trình làm việc với 4 phiên họp:

Phiên hội thảo 1 (Chủ tọa: GS.TS Trịnh Duy Luân, Thư ký: Nguyễn Như Trang) gồm 3 báo cáo:

Báo cáo *SAVY 2 - Báo cáo chung* do PGS.TS Vũ Mạnh Lợi trình bày; GS.TS Trịnh Duy Luân bình luận.

Báo cáo *"Mô hình phát triển xã hội Việt Nam - Thực trạng và xu hướng biến đổi"* (Theo cách tiếp cận phân tầng xã hội) do TS. Đỗ Thiên Kính trình bày; TS. Nguyễn Thanh Liêm bình luận.

Báo cáo chuyên đề *"Đội ngũ trí thức khoa học Việt Nam, thực trạng và yêu cầu phát triển - cơ sở lý luận và kinh nghiệm từ các nước"* do PGS.TS. Trần Cao Sơn trình bày; PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi bình luận.

Phiên hội thảo 2 (Chủ tọa: PGS.TS Vũ Mạnh Lợi; Thư ký: Hồ Ngọc Châm) gồm 2 báo cáo:

Báo cáo chuyên đề *"Lý luận về biến*

đổi hệ thống giá trị ở Việt Nam của TS. Nguyễn Đức Truyền; ThS. Nguyễn Đức Chiện bình luận.

Báo cáo chuyên đề *"Lý luận về các mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội Nhật Bản"* của PGS.TS. Mai Văn Hai; TS. Dương Chí Thiện bình luận.

Phiên hội thảo 3 (Chủ tọa: PGS.TSKH Bùi Quang Dũng; Thư ký Nguyễn Thị Minh Phương) gồm 3 báo cáo:

Báo cáo *"Nhân tố con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh"* của TS. Trịnh Hoà Bình; PGS. TSKH. Bùi Quang Dũng bình luận.

Báo cáo chuyên đề *"Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân"* do TS. Dương Chí Thiện trình bày; ThS. Phạm Liên Kết bình luận.

Báo cáo chuyên đề *"Hồ Chí Minh về phát triển con người"* do Th.S. Đoàn Kim Thắng trình bày; ThS. Phạm Quỳnh Hương bình luận.

Phiên hội thảo 4 (Chủ tọa: TS. Nguyễn Đức Vinh; Thư ký: Phan Đức Nam) gồm 3 báo cáo Báo cáo chuyên đề *"Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam"* do Th.S. Lê Mạnh Năm trình bày; ThS. Nguyễn Phan Lâm bình luận.

Báo cáo *"Tìm hiểu thiết chế hôn nhân và gia đình giai đoạn 2001 - 2010"* do Th.S Nguyễn Đức Chiện trình bày; ThS. Nguyễn Nga My bình luận.

Kết thúc Hội thảo, GS.TS Trịnh Duy Luân phát biểu tổng kết lại các ý kiến, hoan nghênh tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và những tranh luận, trao đổi bổ ích của các cán bộ nghiên cứu trong Viện. Hội thảo lần này cũng là dịp

để các nghiên cứu viên trẻ học hỏi và tập dượt khả năng trình bày kết quả nghiên cứu của mình.

L.H

Đoàn Cán bộ Lãnh đạo Viện XHH thuộc Viện HLKH LB Nga tới thăm và làm việc với Viện Xã hội học

Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 4 năm 2010, Đoàn cán bộ lãnh đạo Viện Xã hội học thuộc Viện HKKH LB Nga đã có chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Viện Xã hội học, thuộc Viện KHXH Việt Nam.

Sáng ngày 14/4/2010, tại Hội trường lớn, Viện XHH đã nồng nhiệt chào đón các nhà lãnh đạo Viện Xã hội học thuộc Viện HLKH LB Nga. Thành phần của Đoàn gồm GS.TS. Viện sỹ Thông tấn Viện HLKH LB Nga Mikhail Gorshkov, Viện trưởng; GS.TS. Zinaida Golenkova, Phó Viện trưởng và TS. Irina Tyurina, chuyên viên HTQT của Viện.

Về phía Viện Xã hội học có GS.TS Viện trưởng Trịnh Duy Luân, PGS.TSKH, Phó Viện trưởng Bùi Quang Dũng, cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của Viện XHH trong đó, có nhiều TS đã từng là NCS tại Viện XHH và các Viện nghiên cứu khác thuộc Viện HLKH Liên Xô cũ.

GS.TS Trịnh Duy Luân đã giới thiệu cho các đồng nghiệp Nga về Xã hội học ở Việt Nam, về Viện Xã hội học, những thành tựu qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, cũng như những thuận lợi và thách thức đối với ngành xã hội học ở Việt Nam trong thời gian tới.

GS Mikhail Gorshkov cũng chia sẻ

tình cảm nồng ấm của mình và ôn lại những truyền thống hợp tác của ngành XHH hai nước. Hai bên cùng thảo luận về phương hướng hợp tác nghiên cứu và ký Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa 2 Viện trong 5 năm tới. Trước mắt, hai bên đã nhất trí tạo điều kiện để một số cán bộ nghiên cứu XHH của Việt Nam tham dự một Hội thảo quốc tế tại Matxcova trong tháng 7 năm 2011.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đã được GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam tiếp. Đoàn cũng có dịp tới thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu con người, Đại học Công đoàn, Viện Xã hội học thuộc Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh, tham quan vịnh Hạ Long và xã Bát Tràng - một làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam.

P.V

Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày 8 tháng 6 năm 2010, Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội được đón đồng chí Nguyễn Văn Nhật - ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KHXH Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội, đại diện các tổ chức đoàn thể gồm Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên và Chi hội cựu chiến binh của Viện Xã hội học.

Sau khi nghe Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2006 - 2010 và phương

hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Ban Chi ủy, Báo cáo Phương hướng công tác 5 năm 2010-2015 của Viện trưởng Viện Xã hội học, Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy cấp trên. Đại hội cũng thông qua nghị quyết chung, thống nhất đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2006 - 2010 và thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, bầu đồng chí Bùi Quang Dũng làm Bí thư, đồng chí Trịnh Hòa Bình làm Phó bí thư và đồng chí Trần Thị Minh Thi làm ủy viên.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Viện KHXH Việt Nam, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị.

Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KHXH Việt Nam lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

L.H

Quyết định bổ nhiệm Quyền Viện trưởng mới

Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 490/QĐ-KHXH, quyết định bổ nhiệm PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học giữ chức vụ Quyền Viện trưởng Viện Xã hội học. Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-KHXH, 26 tháng 4 năm 2010, tại Viện Xã hội học, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam và Viện Xã hội học đã tổ chức trao Quyết định kết thúc nhiệm kỳ Viện trưởng theo quy định của Nhà nước cho GS.TS. Viện trưởng Trịnh Duy Luân và quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Viện trưởng Viện Xã hội học cho PGS.TSKH Bùi Quang Dũng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2010.

L.H

Thành lập Học viện Khoa học Xã hội

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10 - 1 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Khoa học xã hội (KHXH) thuộc Viện KHXH Việt Nam, sáng 5 - 5 - 2010, tại trụ sở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện KHXH Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Học viện KHXH. Đây là một sự kiện lớn, đánh dấu sự phát triển đi lên và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo sau đại học về khoa học xã hội của Viện KHXH Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có đại diện Bộ Giáo

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân... cùng đồng đạo các nhà khoa học, các nhà giáo thuộc các Viện nghiên cứu trong Viện KHXH Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Đỗ Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Học viện Khoa học xã hội. Học viện bao gồm 7 khoa: KH Xã hội, KH Nhân văn, Quốc tế học, Phát triển bền vững, Chính sách Công, Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh; có nhiệm vụ đào tạo, cấp văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ về KHXH; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện KHXH Việt Nam; nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng chuyên môn về khoa học xã hội, nhân văn cho cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 57 mã ngành ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Với đội ngũ 368 các nhà khoa học có trình độ từ tiến sĩ trở lên thuộc biên chế của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và 200 cán bộ ở các học viện, trường đại học, học viện có đủ khả năng và các điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu đào tạo ở trình độ cao về khoa học xã hội. Giáo sư Chủ tịch Viện cũng nêu rõ: Học viện sẽ sớm đi vào hoạt động để khẳng định thương hiệu Viện KHXH Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo sau đại học về khoa học xã hội ở trong nước và quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, TS Lê Huy Hoàng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Viện KHXH Việt Nam, thừa ủy quyền của Chủ tịch Viện đã công bố quyết định của Chủ tịch Viện, bổ nhiệm GS.TS Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam làm Giám đốc Học viện và PGS.TS Phạm Văn Đức, Viện trưởng Viện Triết học làm Phó Giám đốc Học viện.

L.H

Trao đổi khoa học về mô hình phát triển xã hội tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình NCKH cấp Bộ 2 năm 2009-2010 của Viện Xã hội học, từ ngày 6 -11/5/2010 đoàn cán bộ khoa học Viện Xã hội học, đã đến thăm, làm việc và trao đổi khoa học với Trường Đại học Đông - A, thành phố Bu San và Trường Đại học Sogang, thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Đoàn công tác gồm 5 cán bộ, do GS.TS. Trịnh Duy Luân, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu làm trưởng đoàn. Ba Chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình là PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, TS. Nguyễn Đức Vinh, TS. Đỗ Thiên Kính và TS. Dương Chí Thiện, Trưởng phòng QLKH và Đào tạo của Viện là các thành viên của Đoàn.

Tại hai trường Đại học trên, đoàn đã có các cuộc gặp gỡ, tọa đàm, trao đổi và tìm hiểu về ba chủ đề lớn với phía bạn là: Mô hình phát triển xã hội của Hàn Quốc; Hệ thống an sinh xã hội của Hàn Quốc; Quản lý sự phát triển xã hội Hàn Quốc - kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam; Đồng thời, đoàn đến thăm một cộng đồng dân cư nghèo ven thành phố Bu San.

Kết quả của chuyến công tác đã trang bị cho các Chủ nhiệm đề tài nhiều kiến thức, kinh nghiệm và bài học quý giá về xây dựng các thể chế Phát triển xã hội trong quá trình CNH và HĐH ở Quốc trong hơn 3 thập niên trước đây. Điều này giúp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài thuộc Chương trình trong thời gian tới.

Dương Chí Thiện

Thông báo tuyển sinh của Học viện Khoa học Xã hội

Học Viện Khoa học Xã hội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010.

Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, là cơ sở giáo dục có chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp văn bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 và Quyết định số 452/QĐ-KHXH ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2010, Học viện Khoa học Xã hội thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 8 năm 2010 gồm các ngành sau:

1. **Triết học:** Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
2. **Luật học (Nhà nước và pháp luật):** Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
3. **Văn hoá học:** Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
4. **Xã hội học:** Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
5. **Hán Nôm:** Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
6. **Khảo cổ học:** Trình độ Tiến sĩ.
7. **Ngôn ngữ học:** Trình độ Tiến sĩ.
8. **Văn học:** Trình độ Tiến sĩ.
9. **Kinh tế học:** Trình độ Tiến sĩ.
10. **Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế:** Trình độ Tiến sĩ.
11. **Sử học:** Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
12. **Tâm lý học:** Trình độ Tiến sĩ.
13. **Dân tộc học và Nhân học:** Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
14. **Tôn giáo học:** Trình độ Tiến sĩ.
15. **Đông Nam Á học :** Trình độ Tiến sĩ.

Thông tin chi tiết xin xem ở trang web Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.